



PINAHUSAY NA PLANO SA PAKIKILAHOK NG PUBLIKO

Talaan ng Nilalaman

Mga Daglat	2
Mga Depinisyon	3
Tungkol sa Illinois EPA	5
Introduksiyon	5
Layunin	6
Illinois EPA Framework para sa Epektibong Pampublikong Paglahok	7
1. Mga Konsiderasyon sa Katarungan sa Kapaligiran at Aksesibilidad	7
A. Integrasyon ng EJ sa Pagdedesisyon ng Illinois EPA.....	7
B. Pagtugon sa mga Pangangailangan sa Aksesibilidad	8
2. Paghahanda para sa Proseso ng Pampublikong Paglahok	9
A. Pagpapalano ng Mga Pagdinig at Pagpupulong – Lohistika at Iba Pang mga Salik na Dapat Isaalang-alang	9
B. Pagkilala sa Potensiyal na mga Stakeholder	9
3. Mga Hakbang sa Proseso ng Pampublikong Paglahok	10
A. Koordinasyon ng Kawani ng Illinois EPA	10
B. Paglahok ng Reguladong Entidad.....	11
C. Maghanda ng Impormasyon at mga Materyal sa Outreach	11
D. Bumuo ng mga Notipikasyon ng Ahensiya.....	13
E. Mag-host ng mga Pampublikong Pagpupulong at/o Pampublikong Pagdinig (kung naaangkop)	15
F. Pagsasaalang-alang ng Mga Pampublikong Komento (kung naaangkop)	16
G. Desisyon ng Ahensiya at Follow-up	17
Kongklusyon	17
Karagdagang Impormasyon at mga Mapagkukunan	18

Mga Daglat

- Illinois EPA o ang Ahensiya – Illinois Environmental Protection Agency
- DAP – Disability Access Plan
- EJ – Environmental Justice
- FOS – Field Operations Section (Himpapawid, Lupa, at/o Tubig)

- LAP – Language Access Plan
- LEP – Limited English Proficiency
- OCR – Office of Community Relations
- OEJ – Office of Environmental Justice
- PPP o Plano – Public Participation Plan
- US EPA – United States Environmental Protection Agency

Mga Depinisyon

Sinasalamin ng mga depinisyon ang mga karaniwang nauunawaang termino at nilalayan lang para sa dokumentong ito. Hindi nilalayong baguhin ang anumang mga kahulugang itinakda sa batas o mga regulasyon.

Mga Pangangailangan sa Aksesibilidad – karagdagang mga pangangailangan ng mga miyembro ng publiko para sa epektibong pakikilahok ng publiko sa mga aksiyon ng Ahensiya; kabilang dito ang mga pangangailangan sa aksesibilidad na may kinalaman sa pisikal, debelopmental, o intelektuwal na kapansanan; diverse na kultura; limitadong kasanayan sa Ingles o hindi pagsasalita ng Ingles, mababang kita, at/o disbentaha sa transportasyon; at/o matatanda.

Aksiyon ng Ahensiya – isang desisyon ng Ahensiya, kabilang ang desisyon sa pagpapasiya, o iminungkahing tuntunin o regulasyon ng Ahensiya.

Pakikisangkot at Pakikilahok sa Komunidad – direktang pakikipag-ugnayan sa mga apektadong komunidad para ipaalam at hikayatin ang pakikilahok ng publiko, para tumugon sa mga alalahanin ng komunidad, at para maisaalang-alang ang kanilang input sa pagdedesisyon ng Ahensiya.

Environmental Justice (EJ) – ang prinsipyo na ang lahat ng tao ay dapat protektahan mula sa polusyon sa kapaligiran at may karapatan sa malinis at malusog na kapaligiran. Ang EJ ay ang proteksiyon ng kalusugan ng mga tao ng Illinois at ang kapaligiran nito, at pagkakapantay-pantay sa pangangasiwa ng mga aktibidad at programa ng Illinois EPA, kabilang ang pagbibigay ng mas malaking pagkakataon sa publiko para sa makabuluhang pakikilahok at pakikipag-ugnayan sa paggawa ng desisyon ng Ahensiya alinsunod sa pagbuo, implementasyon, at pagpapatupad ng mga batas, regulasyon, at polisiyang pangkapaligiran, kabilang ang mga pagsisikap na isulong ang pakikilahok ng publiko.

Limited English Proficient (LEP) – mga indibidwal na hindi gumagamit ng Ingles bilang kanilang pangunahing wika at may limitadong kakayahang magbasa, magsulat, magsalita, o umunawa ng Ingles ay itinuturing na LEP.

Makabuluhang pakikilahok at pakikipag-ugnayan – ang oportunidad at akses ng publiko sa paglahok sa mga desisyon ng Ahensiya; kung saan ipinaliliwanag ng mga gumagawa ng desisyon ang iminungkahing desisyon ng Ahensiya at hinihiling ang paglahok ng publiko; kung

saan ang mga pampublikong alalahanin ay isinasaalang-alang sa isang proseso ng paggawa ng desisyon; at ang proseso kung saan makakatulong ang publiko na maging bahagi sa pagdedesisyon ng Ahensiya.

Payak na wika – pasalita at nakasulat na komunikasyon na malinaw, maigsi, maayos, epektibo, at aksesibol. Layuning makipag-usap sa publiko sa simpleng wika para mailatag ang teknikal at siyentipikong impormasyon sa paraang mas madaling maunawaan ng mas na malawak na madla at publiko.

Pampublikong komento – nakasulat o pasalitang komento na isinumite sa Illinois EPA sa panahon ng pampublikong komento, o isang pagdinig, na nagbibigay ng feedback, input, o mga opinyon sa isang mungkahing aksiyon ng Ahensiya.

Panahon ng pampublikong komento – itinalagang oras kung kailan iniimbitahan ng Illinois EPA ang publiko na magbigay nakasulat mga komento (feedback, input, o opinyon) sa isang mungkahing aksiyon ng Ahensiya.

Pampublikong pagdinig - pormal na sesyon na tinukoy ng batas o regulasyon na isinasagawa para sa layunin ng pagtanggap ng pasalita at nakasulat na mga komento sa mungkahing aksiyon ng Ahensiya na ginanap kasunod ng abiso sa mga interesadong tao. Ang estruktura ng isang pampublikong pagdinig ay nag-iiba depende sa paksa, ngunit kadalasan ay nahahati sa mga bahagi na nagsisimula sa mga pambungad na pahayag at mga presentasyon mula sa opisyal ng pagdinig at/o iba pang kawani ng Illinois EPA, na sinusundan ng mga oral na pahayag at mga presentasyon mula sa reguladong entidad at/o publiko, at pagkatapos ay nagtatapos sa pangwakas na pahayag mula sa opisyal ng pagdinig. Depende sa dami ng mga pampublikong kalahok, kapasidad ng lugar ng pampublikong pagdinig, at ang inilaang oras para sa paggamit ng lugar, maaaring limitado ang panahon ng bawat oral na pahayag/pagtatanghal. Ang mga nauugnay na batas at regulasyon ay maaaring magbigay ng karagdagang panahon para sa pagsusumite ng mga nakasulat na komento pagkatapos ng pampublikong pagdinig. Ang lahat ng komentong natanggap sa loob ng itinalagang panahon ng komento ay idinaragdag sa administratibong talaan.

Pampublikong pagpupulong – paglilitis na mas hindi pormal kaysa sa ipampublikong pagdinig, na maaari ding tukuyin ng batas o regulasyon, kung saan ibinabahagi ang impormasyon sa publiko tungkol sa mungkahing aksiyon ng Ahensiya. Walang nakatalagang estruktura o anyo, at ang pagpupulong ay maaaring idaos anumang oras sa proseso ng pampublikong pakikilahok, nang may iba't ibang mga format.

Paunawa sa publiko – isang pormal na uri ng publikasyon na nag-aalerto sa publiko sa mungkahing aksiyon ng Ahensiya at nagsasabi sa publiko kung kailan at kung paano makilahok at magkomento para makatulong sa mga desisyon ng Ahensiya.

Notipikasyon ng ahensiya – impormasyong nag-aalerto sa publiko tungkol sa mungkahing aksiyon ng Ahensiya. Maaaring kabilang dito ang pampublikong abiso o abiso sa pagpupulong, at ang mas malawak na anyo ng komunikasyon (hal., post sa social media o publikasyon sa website).

Pampublikong partisipasyon – ang paraan ng pagbibigay-alam at palahok sa publiko sa mga aksiyon ng Ahensiya at pagbibigay ng konsiderasyon sa pampublikong input sa pagdedesisyon ng Ahensiya. Ito ay proseso sa halip na isang pangyayari na binubuo ng isang serye ng mga aktibidad at aksiyon sa kabuuan ng isang proyekto o aktibidad (hal., desisyon sa pagpapahintulot, paggawa ng panuntunan ng ahensiya, atbp.) upang parehong makapagpaalam at makakuha ng input mula sa publiko. Ang partisipasyon ng publiko ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga stakeholder na tumulong na ipaalam ang mga desisyon ng Ahensiya.

Reguladong entidad – sinumang tao, source, pasilidad, may-ari, operator, o iba pang responsableng partido sa ilalim ng estado o pederal na mga batas o regulasyon na pinangangasiwaan ng Illinois EPA.

Mga stakeholder – mga partidong may interes o gustong makipag-ugnayan sa Illinois EPA sa isang isyu, gaya ng mga grupo ng komunidad, indibidwal, regulated entity, unit ng estado, pederal, at lokal na pamahalaan, at/o mga grupo ng interes.

Tungkol sa Illinois EPA

Ang misyon ng Illinois EPA ay pangalagaan ang kalidad ng kapaligiran, na naaayon sa mga pangangailangang panlipunan at pang-ekonomiya ng Estado ng Illinois at ang mga awtoridad na nagpapagana nito, upang maprotektahan ang kalusugan, kapakanan, ari-arian, at kalidad ng buhay. Sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa publiko, mga negosyo, at lokal, estado, at pederal na ahensya ng pamahalaan, ang Illinois EPA ay nakatuon sa patuloy na pagprotekta sa mga yamang hangin, tubig, at lupa ng Illinois.

Ang patas na pagtrato, makabuluhang pakikilahok, at pampublikong pakikipag-ugnayan ay mga pangunahing elemento sa pagkamit ng misyon ng Ahensiya. Binabalangkas ng Public Participation Plan (Plan o PPP) na ito ang freymwork na tinututukan ng Ahensiya na ipatupad at naaayon sa Ahensiya. [Patakaran sa Environmental Justice \(EJ\)](#) ng Ahensiya. Inilalarawan ng PPP na ito ang mga tool at estratehiya sa outreach na maaaring gamitin ng Illinois EPA upang pataasin ang paglahok sa mga aksiyon ng Ahensiya.

Introduksiyon

Ang Illinois EPA ay nakatuon sa pakikipagtulungan sa publiko sa isang bukas at malinaw na paraan. Kaya naman itinataguyod ng Ahensiya ang mga layunin ng pakikilahok ng publiko at malay ito sa pagkakaiba-iba ng populasyon ng Illinois at sa mga natatanging pangangailangan ng mga komunidad sa buong Estado kapag bumubuo at nagpapatupad ng mga programa sa pakikilahok ng publiko, outreach, at pakikipag-ugnayan.

Malay ang Illinois EPA na ang mga paraan ng pakikilahok ng publiko ay nagbabago kasabay ng mga pagbabago sa teknolohiya at akses sa media. Ang Planong ito ay nilalayan na maging buhay na dokumento na pleksible at bukas sa mga update at pagpipino. Hindi ito binding sa mga kawani ng Illinois EPA, sa publiko, o sa mga reguladong entidad at hindi nagtatatag ng anumang mga karapatan o obligasyon na legal na maipapatupad lampas sa iniatas ng batas at regulasyon.

Layunin

Binabalangkas ng Planong ito ang mga pagsisikap na maaaring iayon sa iba't ibang aksiyon ng Ahensiya upang isulong at pahasayin ang pakikilahok ng publiko sa pagsasagawa ng misyon ng Ahensiya. Sinasalaming ng Plano na ito ang pangako ng Illinois EPA na tiyaking natutugunan ng Ahensiya ang mga obligasyon nito na walang diskriminasyon sa ilalim ng mga naaangkop na batas sa karapatang sibil. Ang Illinois EPA ay nakatuon sa pagtiyak na ang proseso ng pampublikong pakikilahok ng Ahensiya ay magagamit ng lahat ng tao anuman ang lahi, kulay, bansang pinagmulan (kabilang ang LEP), edad, kapansanan, kasarian, o naunang paggamit ng mga karapatan o oposisyon sa mga aksiyong ipinagbabawal sa ilalim ng pang-estado at pederal na mga batas kontra-diskriminasyon, gaya ng nakabalangkas sa [Notice of Nondiscrimination](#) ng Illinois EPA.

Ginagamit ng Illinois EPA ang mga tool na nakabalangkas sa Planong ito para sa mga karagdagang hakbang na maaaring ikonsidera sa panahon ng outreach sa mga lugar na may alalahanin sa EJ, at sa buong Estado, kung naaangkop. Kinikilala ng Ahensiya ang pakikilahok ng publiko bilang isang aktibo at intensiyonal na ugnayan ng Ahensiya, ng mga miyembro ng publiko, at ng reguladong komunidad.

Sa pamamagitan ng paglalapat ng balangkas na iniharap sa Planong ito, nilalayan ng Illinois EPA na:

- Lumikha ng mas magagandang pagkakataon at mekanismo para makatanggap ng pampublikong input sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga miyembro at pinuno ng komunidad.
- Hikayatin ang magalang at makabuluhang palitan sa pagitan ng mga miyembro ng komunidad, organisasyon, at reguladong komunidad.
- Magbigay ng impormasyon sa simpleng wika tungkol sa mga programa at aktibidad ng Ahensiya, maliban kung kinakailangan ang espesipikong wika.
- Mag-alok ng mga materyal na pang-edukasyon at iba pang tulong upang suportahan ang pakikilahok ng komunidad sa mga aktibidad at programa ng Ahensiya.

- Palakasin ang mga ugnayan at pakikipagtulungan sa komunidad upang bumuo ng tiwala sa publiko.
- Makipagtulungan sa mga organisasyon ng komunidad upang matukoy ang mga ibinahaging layunin at pagkakataon para sa pakikipagtulungan.
- Magbigay ng pare-parehong komunikasyon sa simpleng wika tungkol sa batas at regulasyon ng estado at awtoridad ng Illinois EPA.
- Tukuyin ang mga komunidad na kulang sa serbisyo at kung kinakailangan, bumuo ng mga pinasadyang mga plano sa komunikasyon na pinakamahusay na magsisilbi sa partikular nilang pangangailangan sa kultura at lohistika.

Illinois EPA Framework para sa Epektibong Pampublikong Paglahok

Binabalangkas ng freymwork na ito ang mga tool, estratehiya, at hakbang sa ilalim ng tatlong pangunahing bahagi – Mga Konsiderasyon sa EJ at Aksesibilidad, Paghahanda para sa Proseso ng Pampublikong Paglahok, at Mga Hakbang sa Proseso ng Pampublikong Paglahok. Kasama sa bawat bahagi ang mga tool na maaaring gamitin ng Illinois EPA upang mapahusay ang proseso ng pakikilahok ng publiko. Kasama sa balangkas na ito ang mga tool na maaaring gamitin upang masuri ang interes ng publiko at mapahusay ang pakikilahok ng publiko sa mga lugar na alalahanin ang EJ. Hindi lahat ng tool ay maaaring angkop o gamitin para sa lahat ng programa o aktibidad ng Ahensiya.

1. Mga Konsiderasyon sa Katarungan sa Kapaligiran at Aksesibilidad

A. Integrasyon ng EJ sa Pagdedesisyon ng Illinois EPA

Pagtukoy sa mga Lugar na Alalahanin ang EJ

Ang Illinois EPA ay nakatuon sa integrasyon ng mga konsiderasyon sa EJ sa lahat ng mga programa at aktibidad nito, kabilang ang kapag nagsasagawa ng mga pagsisikap sa pakikilahok ng publiko. Ang pundasyon ng pagpapatupad ng pagsisikap na ito ay nagsisimula sa pagtukoy sa mga lugar na alalahanin ang EJ sa Estado ng Illinois. Kasalukuyang kinikilala ng Illinois EPA ang isang "lugar na alalahanin ang EJ" bilang isang census block na grupo o mga lugar sa loob ng isang milya ng isang census block na grupong pangmahirap ang kita, mga hindi Puti, o parehong populasyon na higit sa dalawang beses sa average sa buong estado. Ito ay isang konserbatibong dulong kompara sa iba pang magagamit na mga tool at ang depinisyon ng Illinois EPA ay nagkahilig sa panig ng pagiging inklusibo sa pagtukoy nito sa isang lugar na alalahanin ang EJ. Gagamitin

ang ilang tool sa freymwork na ito kalaunan para masukat ang interes ng publiko kapag natukoy na ang isang proyekto ay nasa lugar na alalahanin ang EJ.

Mga Tool sa Pagmamapa at Pag-screen

Gumagamit ang Illinois EPA ng dalawang tool sa pagmamapa upang matukoy ang mga lugar na alalahanin ang EJ: EJ Start at EJSCREEN. Ang Ahensiya ay lumikha at gumagamit ng isang pampublikong tool sa pagmamapa ng Geographic Information System (GIS), ang [Illinois EPA EJ Start](#). Kasama sa EJ Start ang data mula sa pinakabagong American Community Survey, na maaakses sa pamamagitan ng data na makukuha mula sa mga tool sa pagmamapa sa pag-screen ng EJ ng US EPA, ang EJSCREEN. Ang Illinois EPA ay gumagamit ng EJ Start para makilala mga lugar na alalahanin ang EJ, para gabayan ang mga estratehiya nito sa outreach at para magbigay ng input sa mga proseso ng Ahensiya (ibig sabihin, mga aplikasyon ng permiso sa screening, pagbuo ng mga sulat ng notipikasyon ng EJ, at iba pang mga pagsisikap) para mapahusay ang pampublikong outreach at partisipasyon.

Gumagamit din ang Illinois EPA din ng EJSCREEN, ang tool sa pagmamapa at pag-screen, sa pagbuo ng EJ Community Reports, na kinabibilangan ng detalyadong impormasyon sa mga sosyoekonomiko at pangkalikasang indicator ng komunidad. Kabilang sa mga sosyoekonomikong indicator ng komunidad ang, ngunit hindi limitado sa, mga sambahayang limitado ang Ingles, mga sambahayang may mababang kita, at mga taong mas matanda sa edad na 64 at mas bata sa 5. Kabilang sa mga pangkapaligirang indicator ang, ngunit hindi limitado sa, diesel particulate matter, mga bugang nakalalason ng hangin, exposure sa lead na pintura, kalapitan sa Superfund site, at kalapitan sa mga wastewater discharge. Ang parehong mga tool ay tumutulong sa pagtiyak ng impormasyon tungkol sa mga pangangailangan ng isang komunidad at potensiyal na labis na pasanin.

B. Pagtugon sa mga Pangangailangan sa Aksesibilidad

Tinutugunan ng Ahensiya ang mga pangangailangan sa aksesibilidad bilang bahagi ng proseso ng pakikilahok ng publiko upang matiyak na ang pampublikong pakikipag-ugnayan ay isinasagawa sa paraang walang diskriminasyon. Ang Illinois EPA ay nakatuon sa pagtiyak na ang mga pagsusumikap sa pampublikong outreach ay naaakses ng lahat ng tao anuman ang lahi, kulay, bansang pinagmulan, LEP, kapansanan, kasarian, at edad. Upang suportahan ang mga pagsisikap na ito, ang Illinois EPA ay bumuo ng Language Access Plan (LAP) at Disability Access Plan (DAP). Ang LAP at DAP ay nagsisilbing mga mapagkukunan para sa pag-unawa sa mga proseso ng Ahensiya para sa paggamit ng mga serbisyo sa pagsasalín at interpretasyon at paggamit ng mga akomodasyon para makatulong sa pagsuporta sa makabuluhang pakikilahok ng publiko.

Akses sa Wika

Ang [LAP](#) gumagabay sa paggamit ng Ahensiya ng mga serbisyo sa pagsasalín at interpretasyon ng wika. Ang LAP ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga proseso at pamamaraan ng Ahensiya upang magbigay ng makabuluhang akses sa mga indibidwal na LEP.

Ang LAP ay naglalaman ng isang listahan ng mga mahahalagang dokumento na tinukoy ng Illinois EPA na dapat isalin para sa mga populasyon ng LEP. Patuloy na susuriin, tukuyin, at isasalin ng Ahensiya ang mahahalagang dokumento alinsunod sa LAP upang matiyak na ang mga makatwirang hakbang ay gagawin upang magbigay ng makabuluhang akses sa mga programa at aktibidad ng Ahensiya.

Akses para sa may Kapansanan

Sa pamamagitan ng [DAP](#), ang Illinois EPA ay nakatuon sa pagtiyak na ang mga indibidwal na may mga kapansanan ay oportunidad sa ganap na pakikilahok sa mga programa, serbisyo, at aktibidad nito sa pamamagitan ng pagsunod nito sa Seksiyon 504 ng Rehabilitation Act of 1973 at sa Americans with Disabilities Act (ADA) ng 1990, na sinusugan ng ADA Amendments Act of 2008. Kinikilala ng Illinois EPA na ang mga indibidwal na may mga kapansanan ay maaaring mangailangan ng mga akomodasyon o modipikasyon upang magkaroon ng pantay na pagkakataon na lumahok o makinabang sa mga programa, serbisyo, at aktibidad ng Illinois EPA.

2. Paghahanda para sa Proseso ng Pampublikong Paglahok

A. Pagpapalano ng Mga Pagdinig at Pagpupulong – Lohistika at Iba Pang mga Salik na Dapat Isaalang-alang

Kapag nagpapalano ng mga pagdinig at pagpupulong, inilalapat ng Ahensiya ang LAP at ang DAP upang matiyak ang sumusunod:

- Ang oras, lugar, lokasyon, tagal, at seguridad sa mga pampublikong pagdinig at pagpupulong ay tinutukoy at pinaplano sa paraang walang diskriminasyon.
 - Ang lokasyon ay dapat maakses ng mga residenteng may kapansanan at makatugon sa mga kahingian ng ADA.
 - Ang lokasyon ay dapat may sapat na ilaw, mga pasilidad sa banyo, kontrol sa temperatura, at koryente.
 - Dapat isaalang-alang ng ahensiya ang akses sa pampublikong transportasyon, kung kinakailangan,
- Isinasaalang-alang ang mga contingency plan para sa mga hindi inaasahang pangyayari.
- Ang mga pagpupulong ay ginaganap sa mga lugar na aksesibol sa publiko tulad ng mga paaralan, simbahan, aklatan, at mga sentro ng komunidad.

Isinasaalang-alang din ang oras at tagal ng mga pagdinig at pagpupulong upang masamantala ang pagkakataon para sa makabuluhang pakikilahok mula sa mga stakeholder. Halimbawa, ang Illinois EPA ay maaaring magdaos ng isang pagpupulong sa parehong paksa sa iba't ibang oras upang mapaunlakan ang iba't ibang iskedyul ng trabaho.

B. Pagkilala sa Potensiyal na mga Stakeholder

Isang mahalagang hakbang sa paghahanda para sa proseso ng pakikilahok ng publiko ang tukuyin at isaalang-alang ang pangunahing potensiyal na mga stakeholder. Ilan sa mga halimbawa ng mga karaniwang stakeholder ang:

- Mga grupo at residente ng komunidad – Ang Illinois EPA ay proaktibo sa outreach at mga pagsisikap sa pakikipag-ugnayan sa komunidad, na tinitiyak na maagang nangyayari sa isang aksiyon ng Ahensiya ang komunikasyon sa mga residente at miyembro ng komunidad. Ito ay mahalagang bahagi sa pagtukoy sa mga partikular na pangangailangan ng apektadong komunidad (mga pangangailangan sa aksesibilidad, mga pangangailangan sa akses sa wika, atbp.).
- Mga lokal na yunit ng pamahalaan at mga opisyal – Kapag naaangkop o kinakailangan, inaabisuhan ng Illinois EPA ang mga lokal na yunit ng pamahalaan at mga opisyal tungkol sa isyu o aksiyon na maaaring makaapekto sa mga residente at nasasakupan ng kanilang komunidad.
- Mga kontroladong entidad – Para sa mga usapin sa pagpapahintulot, hinihikayat ng Illinois EPA ang mga kontroladong entidad na makipag-ugnayan sa mga stakeholder ng komunidad upang isulong ang bukas na pag-uusap sa pagbuo ng isang proyekto na maaaring pampublikong interes.
- Iba pang lokal, estado, at pederal na ahensiya – Kinikilala ng Illinois EPA ang halaga sa cross-agency na pakikipagtulungan sa lahat ng antas ng pamahalaan. Depende sa uri ng aksiyon o programa ng Ahensiya, maaaring kailanganin ng Illinois EPA na makipag-ugnayan sa ibang mga ahensiya sa proseso ng pakikilahok ng publiko sa mga programa nito at ng iba pang ahensiya.

3. Mga Hakbang sa Proseso ng Pampublikong Paglahok

A. Koordinasyon ng Kawani ng Illinois EPA

Gaya ng idinidiin sa planong ito, malay ang Illinois EPA na mahalaga sa epektibong pakikilahok ng publiko ang maaga at makabuluhang pakikilahok ng publiko. Bilang isang ahensiya ng regulasyon, pinamamahalaan at pinangangasiwaan ng Illinois EPA ang maraming mga programa at aksiyon, tulad ng pagbuo ng mga regulasyon, na nangangailangan ng makabuluhang panloob na koordinasyon. Nangangailangan ito ng mahusay na koordinasyon sa maraming lugar ng Ahensiya. Sa pangkalahatan, pinamamahalaan ng [Office of Community Relations](#) (OCR) ng Illinois EPA at ng [Office of Environmental Justice](#) (OEJ) ang proseso ng pakikilahok ng publiko, at ang mga kawani ng Bureau (Himpapawid, Lupa, Tubig), kung naaangkop, ay nakikipagtulungan sa OCR at OEJ upang pahasayin ang proseso ng pakikilahok ng publiko sa iba't ibang mga programa at aktibidad. Pangunahing responsable ang OCR sa pagbuo ng mga pampublikong abiso at fact sheet para sa mga pagpupulong o pagdinig at para sa pamamahala sa pagpapalano ng outreach (kabilang ang mga pampublikong pagpupulong at pagdinig). Ang mga programa ng Illinois EPA ay aktibong nakikipagtulungan sa OCR sa pagpapalano at pagpapaunlad ng mga kaganapan at materyales sa outreach. Halimbawa, kapag tinutukoy kung potensiyal na makaapekto ang isang

aksiyon sa pagpapahintulot ng Ahensiya sa isang lugar na alalahanin ang EJ, ang OCR ay nakikipag-ugnayan din sa OEJ upang matukoy ang naaangkop na outreach, kung mayroon man, batay sa, bukod sa iba pang mga konsiderasyon, sumusunod:

- Ang uuri ng aksiyon sa pagpapahintulot:
 - Bago, modipikasyon, pag-renew.
 - Konstruksiyon o operasyon.
- Lokasyon ng pinagmulan.
- Ang mga kasalukuyang pasanin sa kapaligiran na tinutukoy ng mga magagamit na tool sa pag-screen ng EJ.
- Uri ng pinagmumulan at alalahaning mga contaminant kabilang ang media (himpapawid, lupa, tubig) at potensiyal ng pagkakalantad sa komunidad.
- Antas ng interes ng komunidad.

B. Paglahok ng Reguladong Entidad

Lubos na hinihikayat ng Illinois EPA ang pakikipag-ugnayan ng mga reguladong entidad sa komunidad. Ideyal na nangyayari ang isang mahalagang aspekto ng makabuluhang pampublikong outreach bago ang pagsusumite ng aplikasyon ng permit o iba pang impormasyon na humihiling ng aksiyon ng Ahensiya. Hinihikayat ng Illinois EPA ang mga reguladong entidad na magkaroon ng kaalaman sa lokal na komunidad sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga halal na opisyal, pinuno ng komunidad, lokal na organisasyon, at residente, at magbigay ng impormasyon tungkol sa pasilidad at anumang mungkahing proyekto.

C. Maghanda ng Impormasyon at mga Materyal sa Outreach

Ipinataalam at nililinaw ng impormasyon at mga materyal sa outreach sa publiko ang tungkol sa mga aksiyon ng Ahensiya para makalahok sila nang may kabuluhan sa proseso ng partisipasyon ng publiko. Sinisikap ng Illinois EPA na tulungan ang publiko na maunawaan ang mungkahing aksiyon ng Ahensiya at malaman kung paano magtanong, makakuha ng higit pang impormasyon, at magsumite ng mga komento. Hindi lahat ng tool ay gagamitin para sa lahat ng usapin ng Ahensiya. Tinutukoy ng Ahensiya kung anong mga materyales ang ihahanda batay sa antas ng interes na ipinahayag at ang katangian ng iminungkahing aksiyon ng Ahensiya.

Komunikasyon

Ang Illinois EPA ay bumubuo at nagbibigay ng mga materyales na aksesibol at nasa simpleng wika, alinsunod sa LAP at DAP ng Ahensiya. Kabilang dito ang mga sumusunod:

- Sa panahon ng pampublikong paunawa at komento, ang Illinois EPA ay nagbibigay ng iba't ibang mga mekanismo para sa publiko na magsumite ng mga komento sa mga mungkahing aksiyon. Isinasaalang-alang din ng Illinois EPA ang mga limitasyon sa pakikilahok ng publiko tulad ng limitadong akses sa Internet.

- Ang Illinois EPA ay nagpo-post ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa website ng Illinois EPA at sa mga materyal na inilalathala ng Ahensiya, kabilang ang mga numero ng telepono at email address, upang mahikayat ang publiko na makipag-ugnayan sa naaangkop na kawani.
- Ang Illinois EPA ay nagpapanatili ng isang Teletypewriter (TTY) system kaya maaaring makagamit ng telepono ang bingi, mahina ang pandinig, o taong may kapansanan sa pagsasalita.

Mga Fact Sheet ng Illinois EPA

Ang mga fact sheet ay maaaring maging kapaki-pakinabang na tool upang maiparating ang impormasyon sa mga isyu sa kapaligiran o mga mungkahing aksiyon ng Ahensiya sa iba't ibang stakeholder. Bumubuo at gumagamit ng mga fact sheet ang Illinois EPA bilang paraan ng pagbibigay ng mga buod na simple ang wika na nagpapaliwanag sa mga aksiyon ng Ahensiya, kabilang ang mga mungkahing proyekto sa pagpapahintulot, resolusyon sa pagpapatupad, paggawa ng panuntunan, at remedyal na mga aktibidad.

Kung naaangkop, at gaya ng inilarawan sa seksiyon sa Aksesibilidad ng Planong ito, isinasalin ng Illinois EPA ang mga fact sheet na naaayon sa mga pamamaraan sa LAP. Maaari ding isapubliko ng Illinois EPA ang mga fact sheet sa webpage ng Ahensiya. Ibibigay ang mga hard copy ng fact sheet sa mga walang akses sa internet kapag hiniling sa pamamagitan ng pagtawag sa kawani ng Office of Community Relations sa numerong **(217) 524-3735**. Para makita ang mga halimbawa ng mga fact sheet ng site na binuo ng Illinois EPA, i-click [dito](#) o bisitahin ang <https://epa.illinois.gov/topics/community-relations/sites.html>.

Website ng Illinois EPA

Ang website ng Illinois EPA ay nagbibigay ng impormasyon na may kaugnayan sa mga programa, aktibidad, at proseso ng paggawa ng desisyon ng Ahensiya. Bukod dito, maaaring malaman ng publiko ang tungkol sa mga bagong balita sa Illinois EPA (hal., mga press release) [dito](#).

Mga direktang link sa mga pangunahing opisina, programa, at serbisyo ng Illinois EPA:

- [Pangkalahatang Impormasyon](#)
- [Kalidad ng Hangin](#)
- [Mga Programa sa Paglilinis](#)
- [Ugnayang Pangkomunidad](#)
- [Inuming Tubig at Kalidad ng Tubig](#)
- [Edukasyong Pangkapaligiran](#)
- [Katarungang Pangkapaligiran](#)
- [Batas sa Kalayaan sa Impormasyon \(FOIA\)](#)
- [Mga Gawad at Pautang](#)
- [Polusyon sa Lupa at Pagtatapon ng Basura](#)
- [Akses Pangwika at Pangkapansanan](#)
- [Mga Abiso Publiko](#)

EJ Listserv

Sa pamamagitan ng EJ Listserv nito, ang Illinois EPA ay namamahagi ng impormasyon tungkol sa mga aktibidad na nauugnay at/o nakakaapekto sa mga lugar na alalahanin ang EJ sa pangkalahatan. Kabilang dito ang mga anunsiyo ng lokal, estado, at pederal na aktibidad ng EJ, tulad ng pagbibigay ng gabay sa EJ, mga oportunidad pagpopondo, at mga oportunidad sa pakikipag-ugnayan. Upang makatanggap ng mga update sa email ng Illinois EPA EJ Listserv, maaaring mag-sign up ang mga indibidwal [dito](#).

D. Bumuo ng mga Notipikasyon ng Ahensiya

Mga Liham ng Abiso sa EJ

Upang mapahusay ang pampublikong outreach sa mga transaksyon sa permit sa mga komunidad na may alalahanin sa EJ, ang Illinois EPA ay nagpapadala ng mga liham ng notipikasyon ng EJ sa mga stakeholder na nagrehistro para makatanggap ng mga notipikasyon. Maaaring hindi na sumailalim sa proseso ng notipikasyon ng EJ ang ilang partikular na pagbabago sa permit gaya ng mga pagbabagong administratibo (hal., mga pagbabago sa pangalan ng pasilidad, atbp.). Ang mga liham ng notipikasyon ng EJ ay malaking bahagi ng mga inisyatiba sa programa ng Office of Environmental Justice (OEJ) ng Illinois EPA at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mungkahing proyekto ng kontroladong entidad sa maagang bahagi ng proseso ng pagpapahintulot. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga liham ng notipikasyon ng EJ nang maaga sa proseso ng pagrepaso ng permit, ang mga interesadong stakeholder ay may dagdag na oras para humiling ng karagdagang impormasyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga tauhan ng Ahensiya o pagsusumite ng kahilingan sa dokumento (<https://epa.illinois.gov/foia.html>).

Karamihan sa mga aksiyon sa pagpapahintulot sa Illinois ay hindi nangangailangan ng pampublikong abiso, kaya ang liham ng notipikasyon ng EJ ay kadalasang pangunahing paraan sa pag-alerto ng mga interesadong stakeholder tungkol sa nakabinbing aksiyon sa pagpapahintulot at upang magbigay ng maagang pagkakataon na lumahok sa proseso at mag-alok ng input at feedback sa pagdedesiyon. Dahil ang mga liham na ito ay karaniwang ipinapadala nang maaga sa proseso ng pagrerebyu, bago sumailalim sa teknikal na pagsusuri ang submisyon, ang impormasyon sa liham ay maaaring cursory.

Nakabalangkas sa ibaba kung paano itinataguyod ng Illinois EPA ang mga liham ng notipikasyon ng EJ:

- Naka-post ang lahat ng liham ng notipikasyon EJ sa [Website ng Illinois EPA](#).
- Sinumang miyembro ng publiko ay maaaring mag-sign up upang makatanggap ng mga liham ng notipikasyon ng EJ sa pamamagitan ng pagbisita [dito](#).
- Paminsan-minsan, inaanunsiyo ng EJ Listserv ang layunin ng mga liham ng notipikasyon ng EJ at kung paano matatanggap ang mga ito. Hinihikayat din ng Illinois EPA ang Illinois

Commission on EJ na magbahagi ng impormasyon kung paano makatanggap ng mga liham ng notipikasyon ng EJ sa pamamagitan ng kanilang mga network.

- Ibinabahagi ng Illinois EPA ang mga liham ng notipikasyon ng EJ at mga paraan ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng social media, kung naaangkop.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa proseso ng notification ng EJ, pakitingnan ang [fact sheet ng Proseso ng Notification ng EJ ng Illinois EPA](#). Kasama sa liham ng notipikasyon ng EJ ang listahan ng pamamahagi ng lahat ng organisasyon kung saan ipinadala ang liham. Kung kinikilala mo ang sarili bilang organisasyon kapag nagsa-sign up upang makatanggap ng mga liham ng notipikasyon ng EJ, ang impormasyong ito ay kakatawanin sa listahan ng pamamahagi ng liham.

Mga Abiso Publiko

Naglalabas ang Illinois EPA ng abiso publiko ng mga mungkahing desisyon sa permit, mungkahing paggawa ng panuntunan ng Ahensiya, at iba pang mungkahing aksiyon ng Ahensiya ayon sa kinakailangan ng batas o sa pagpapasiya ng Direktor. Binabalangkas ang mga abiso alinsunod sa naaangkop na mga kahingian ng batas at regulasyon at isinulat sa simpleng wika, maliban kung may hinihingi partikular na wika ng abiso publiko.

Kapag kinakailangan ang paglalathala, ang mga abiso ay inilalathala sa [Website ng Illinois EPA](#). Sa mga kasong may hinihingi ang batas o naniniwala ang Illinois EPA na maaaring mapadali ang isang partikular na layunin sa outreach, maaaring maglathala ng abiso sa pahayagan. Kapag ginamit, inilagay ang mga pahayagan bilang mga display ad. Upang mag-sign up para sa mga abiso publiko ng Illinois EPA, makipag-ugnayan sa [Office of Community Relations](#) sa (217) 524-3735. Kasama sa mga abiso publiko ng Illinois EPA ang impormasyon at mga tagubilin sa:

- Paano magsumite ng mga nakasulat na komento.
- Ang lokasyon at paraan ng akses ng anumang mga imbakan ng impormasyon (karaniwang mayroon sa pampublikong aklatan o rehiyonal na tanggapan ng Illinois EPA).
- Paano humiling ng pagdinig.
- Paano magparehistro para sa pagdinig upang matiyak ang oras para sa pagkomento.
- Paano humiling ng mga serbisyo ng tulong sa wika at/o mga makatwirang akomodasyon at mga pantulong na tulong at serbisyo, pati na rin kung dapat isumite nang maaga ang anumang kahilingan.

Iba pang Paraan ng Notification

Para sa mga aksiyon ng Ahensiya na sumasailalim sa pormal na proseso ng pakikilahok ng publiko, ang Illinois EPA ay maaaring gumamit ng iba pang risorses upang magbigay ng makabuluhang abiso. Kabilang sa mga karagdagang mapagkukunang ito ang:

- Social Media – Halimbawa, pinahihintulutan ng mga post ng Illinois EPA ang mga abiso publiko sa isang partikular na feed ng X.com, @LEpanotices. Bukod pa rito, nagbibigay ang Illinois EPA ng mas pangkalahatang impormasyon sa publiko sa pamamagitan ng mga pangunahing platform ng social media nito upang mas maipalaganap ang mahahalagang

balita ng Ahensiya at impormasyong pangkapaligiran sa mga komunidad sa buong Illinois. Ang mga opisyal na update, balita, at tip mula sa Illinois EPA ay makikita sa pamamagitan ng Illinois EPA [X \(Twitter\)](#) page, [Facebook](#) page, at [LinkedIn](#) page nito.

- Pamamahagi ng email – Nagpapadala ng email ang Illinois EPA para sa napapanahon at agarang abiso sa mga interesadong partido.
- Pamamahagi ng koreo – Nagpapadala ng koreo ang Illinois EPA para sa mga taong piniling tumanggap ng kopya ng abiso sa koreo.
- Website – Nagpo-post ang Illinois EPA ng mga abiso at iba pang impormasyon sa website nito. Sa pamamagitan nito, napahuhusay ang pagiging maagap, maaaring hanapin ang mga posting, at nababasa ng interesadong partido ang impormasyon sa sariling oras.
- Mga platform at contact ng lokal na media, kabilang ang mga pinuno ng komunidad at mga grupo ng komunidad.

E. Mag-host ng mga Pampublikong Pagpupulong at/o Pampublikong Pagdinig (kung naaangkop)

Ang mga pampublikong pagpupulong at pampublikong pagdinig ay mga pangunahing paraan ng pakikilahok ng publiko na ginagamit ng Illinois EPA. Ang mga pagpupulong at pagdinig ay maaaring isagawa nang pisikal o birtuwal, depende sa mga pangangailangan sa aksesibilidad ng mga kalahok at mga kahingian ng regulasyon at batas. Ang antas ng pampublikong interes na itinakda ng mga batas at regulasyon para sa mga programa at aktibidad ng Illinois EPA ay tumutulong sa paggabay kung ang isang pampublikong pagdinig o pagpupulong ay gaganapin. Bagama't ang parehong mga pagpupulong at pagdinig ay nagbibigay sa publiko ng pagkakataong makisali sa mga aksiyon ng Ahensiya at mga proseso ng paggawa ng desisyon, may mga pagkakaiba sa pagitan ng pampublikong pagpupulong at pagdinig.

	Pampublikong Pagdinig	Pampublikong Pagpupulong
Awtoridad	Mga parametrong itinatakda ng batas at regulasyon.	Sa karamihan ng mga kaso, hindi tinukoy ng batas o regulasyon.
Batayan sa Pagdaraos	Kahilingan mula sa publiko, mga halal na opisyal, o apektadong kinokontrol na entity, o sa pagpapasya ng Illinois EPA.	Madalas na idinaraos sa kahilingan ng publiko, mga inihalal na opisyal, o reguladong entidad.
Format	Itinatakda sa mga nauugnay na regulasyon ng programa. Kasama ang paggamit ng isang opisyal sa pagdinig Illinois EPA.	Nag-iiba-iba batay sa partikular na isyu. Maaaring host o co-host ang Illinois EPA, mga yunit ng lokal na pamahalaan, mga non-

		government na organisasyon, o reguladong entidad.
Nilalaman	Ang presentasyon ng impormasyon at talakayan ng panel ng pagdinig at mga kalahok ay limitado sa partikular na aksiyon ng Ahensiya na pinag-uusapan.	Bukas na diyalogo ngunit maaaring may kasamang presentasyon ng impormasyon at nakabalangkas na talakayan sa mga dadalo.
Transkripsiyon o Pagrerekord	Kinakailangan ang pagrekord o transkripsyon ng pagdinig.	Hindi kinakailangan ang pagrekord o transkripsiyon.
Mga Pampublikong Komento	Ang pasalita at nakasulat na patotoo ay tinanggap sa pagdinig. Ang panahon ng pampublikong komento para sa pagsusumite ng mga nakasulat na komento ay kasunod ng pagdinig.	Sa karamihan ng mga kaso, walang pormal na panahon ng pampublikong komento.
Buod ng mga Tugon	Ang Illinois EPA ay nagbibigay ng mga tugon sa lahat ng komentong natanggap.	Hindi kinakailangan ang buod ng mga tugon.

Dahil ang mga kahingian ng pampublikong pagdinig ay tinukoy ng mga naaangkop na batas ng pang-estado at pederal, sinusunod ng Ahensiya ang mga legal na kahingian sa pagtukoy kung magdaraos ng pampublikong pagdinig. Sa panahon ng pampublikong komento, ang mga komento ay maaaring isumite sa Illinois EPA (1) sa pamamagitan ng pagsulat, sa pamamagitan ng karaniwang koreo, o email, at (2) pasalita sa mga pagdinig.

Para sa mga birtuwal na pagdinig at pagpupulong, ang Illinois EPA ay magbibigay ng mekanismo para sa sinumang walang internet access na lumahok sa pamamagitan ng telepono o iba pang mga alternatibo. Kasama rin sa mga abiso publiko ang mga tagubilin kung paano humiling ng mga serbisyo ng tulong sa wika, pati na rin kung dapat isumite ang anumang mga kahilingan sa aksesibilidad sa isang tiyak na petsa bago ang isang event.

F. Pagsasaalang-alang ng Mga Pampublikong Komento (kung naaangkop)

Ang mga panahon ng pampublikong komento ay nagbibigay ng paraan para sa mga interesadong partido na magsumite ng mga nakasulat na komento sa isang mungkahing aksiyon ng Ahensiya. Kung ang Illinois EPA ay magdaraos ng pampublikong pagdinig, ang mga oral na komento ay isasaalang-alang din. Ang mga panahon ng pampublikong komento ay karaniwang 30 araw kung walang pampublikong pagdinig na gaganapin. Kung ang isang pampublikong pagdinig ay gaganapin, magbibigay ng karagdagang oras alinsunod sa kaukulang awtoridad. Maaaring

palawigin ng Illinois EPA ang deadline ng panahon ng pampublikong komento batay sa mga kahilingang natanggap ng mga interesadong stakeholder, kung naaangkop, sa ilalim ng mga naaangkop na batas at regulasyon ng estado at pederal. Ang mga abiso para sa mga panahon ng pampublikong komento para sa iba't ibang draft na permit sa loob ng Illinois EPA Bureaus ay makikita [rito](#) o sa <https://epa.illinois.gov/public-notices.html>.

G. Desisyon ng Ahensiya at Follow-up

Pagkatapos magsagawa ng pampublikong pagdinig at sa pagtatapos ng panahon ng pampublikong komento, sinusuri ng Illinois EPA ang lahat ng komentong natanggap at bumubuo ng dokumento na nagbubuo ng pagtugon. Kasama sa dokumentong ito ang impormasyon kung paano itinuring ang mga pampublikong komento bilang bahagi ng proseso. Ginagawa ng Illinois EPA ang buod ng pagtugon upang tugunan ang mga pampublikong komento mula sa siyentipiko o teknikal, legal, at pangkalahatang pananaw sa komunikasyon.

Ang buod ng pagtugon ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa uri ng transaksyong panregulasyon, proseso ng pag-outreach, mga contact, at mga tugon sa mahahalagang komento na ginawa sa panahon ng proseso ng outreach.

Ang Illinois EPA ay may ilang partikular na limitasyon kung ano ang maaaring isaalang-alang sa mga aksiyon ng Ahensiya at mga proseso sa pagdedesisyon batay sa awtoridad ng batas at regulasyon. Ang mga permit, paggawa ng panuntunan, at iba pang aksiyon ng Illinois EPA ay batay sa aplikasyon ng agham at ng batas. Ang mga komento, parehong teknikal at hindi teknikal, ay maaaring makatulong na matukoy ang mga katunayan na maaaring hindi naikokonsidera sa isang draft na permit, mungkahing paggawa ng panuntunan ng Ahensiya, o iba pang aksiyon ng Ahensiya, at mag-alok ng mga solusyon para sa protektibo at makatwirang regulasyon ng mungkahing aktibidad. Gayunpaman, ang kakayahan ng Illinois EPA na kumilos sa ilang partikular na komento ay maaaring limitado batay sa naaangkop na awtoridad sa batas o regulasyon.

Kongklusyon

Ang Planong ito ay nilayon na maging responsibo sa mga tao ng Estado ng Illinois at ipaunawa sa publiko ang mga pangunahing pagsisikap ng Ahensiya na palakasin ang pakikilahok ng publiko. Ang Planong ito ay ipinamahagi para sa pampublikong komento sa pamamagitan ng website ng Ahensiya, social media, at EJ Listserv. Hinihikayat ng Illinois EPA ang publiko na magbigay ng mga komento at tumatanggap ng mga mungkahing at puna para sa pagpapabuti ng proseso ng pakikilahok sa publiko at mga pagsisikap sa pakikipag-ugnayan sa komunidad.

Karagdagang Impormasyon at mga Mapagkukunan

Ang may estrukturang pakikilahok ng publiko ay, gaya ng nakabalangkas sa Plano, isa sa mga paraan kung saan ang Illinois EPA ay tumutugon sa mga tanong o alalahanin mula sa publiko. Nasa ibaba ang mga karagdagang mapagkukunan na nauugnay sa iba pang mga paraan kung saan ang Illinois EPA ay nagbibigay ng pampublikong akses sa karagdagang impormasyon ng Ahensiya.

Akses sa Karagdagang Impormasyon ng Ahensiya

Mga Online na Risorses ng Illinois EPA

Para sa transparensiya at mas madaling akses ng publiko sa mga dokumento ng Ahensiya, ang Illinois EPA ay lumikha ng isang online na tool, ang [IEPA Document Explorer](#). Maaaring magamit ng publiko ang Document Explorer sa paghahanap ng impormasyon sa pagpapahintulot, inspeksiyon, pagsunod, pagpapatupad, at mga aktibidad sa regulasyon na nauugnay sa mga partikular na site/pasilidad:

- o Konstruksiyon sa himpapawid at mga permit sa operasyon;
- o Mga permit ng National Pollution Discharge Elimination System (NPDES) sa pagdiskarga ng tubig;
- o Mga teknikal na dokumento ng Leaking Underground Storage Tank (LUST);
- o Mga talaan ng Voluntary Site Remediation Program mula 2004 hanggang sa kasalukuyan;
- o Pinal na Compliance Commitment Agreement na isinagawa mula noong Enero 1, 2014; at
- o Mga teknikal na dokumento ng mga site ng State Response Action Program.

Sa pamamagitan ng IEPA Document Explorer, ang mga indibidwal ay maaaring maghanap ng mga lokasyon ng interes ayon sa pangalan ng site, address ng lokasyon, at/o Bureau ID, o sa pamamagitan ng isang heograpikong tool sa pagmamapa para sa 475,000 dokumento na binubuo ng higit sa 13.5 milyong pahina. Ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga pasilidad, tulad ng kanilang Bureau ID, ay maaaring makuha sa pamamagitan ng website ng [Agency Facility Inventory and Information Search System](#) (AFISS) ng Illinois EPA.

Bilang karagdagan sa mga materyal na kasama sa Document Explorer, ang Illinois EPA ay gumagawa ng mga kopya ng Compliance Commitment Agreement na isinagawa mula noong Enero 1, 2014, at iba pang mga utos sa pagpapatupad sa [website](#) nito. Maaaring ma-screen ang mga dokumentong ito gamit ang ilang filter, kabilang ang pangalan ng partido, lokasyon, petsa, at halaga ng parusa.

Batas sa Kalayaan sa Impormasyon

Maaari ring makita ng publiko ang mga talaan ng Ahensiya sa pamamagitan ng pagsusumite ng kahilingan alinsunod sa Illinois Freedom of Information Act (FOIA) ([5 ILCS 140](#)). Mga kaukulang tuntunin ng Ahensiya (“Access to Public Records of the Illinois Environmental Protection Agency,” [2 Ill. Adm. Ang Code 1828](#)) ang nagbibigay ng freymwork kung saan maaaring hilingin, maakses, mainspeksiyon, at makopya ang mga pampublikong rekord ng Illinois EPA.

Ang mga kahilingan para sa impormasyon ay maaaring isumite sa pamamagitan ng isa sa mga sumusunod na paraan: ang interaktibong [FOIA Request Web Form](#), sa pamamagitan ng fax, koreo sa US, o espesyal na carrier. Sa mga opsyong ito, ang FOIA Request Web Form ang nagbibigay ng pinakamabilis na pagtugon sa iyong kahilingan.

Upang magsumite ng kahilingan sa FOIA gamit ang Illinois EPA FOIA Request Web Form, hinihiling ng Ahensiya na gumawa ng account ang mga humihiling ng FOIA. Hindi jkinakailangan ang isang account sa pagsusumite ng mga kahilingan sa pamamagitan ng fax, koreo sa US, o espesyal na carrier. Ang mga anonimong kahilingan ay tatanggapin at ipoproseso at maaaring isumite nang hindi gumagawa ng account sa pamamagitan ng pagsusumite sa fax, koreo sa USI, espesyal na carrier, o email. Makikita ang higit pang impormasyon sa [webpage ng Illinois EPA FOIA](#).